



ประกาศโรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ สู่สากล ระดับประถมศึกษา

ด้วยโรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง ซึ่งได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๒๒/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อสิ่งจ้าง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ สู่สากล ระดับประถมศึกษา ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษา ประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ สู่สากล ระดับประถมศึกษา ราคาในการซื้อครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๑๘ รายการ (ตามบัญชีเอกสารแนบท้าย) โดยไม่ก่อกวนผู้ผูกพันจนกว่าจะได้รับอนุมัติวงเงิน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพขายสินค้าที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง และกำหนดการเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ตามเวลานาฬิกากลางของโรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง

ผู้สนใจติดต่อขอ (✓) รับ () ชื่อ เอกสารสอบ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๖๑๑๘๒๐ ผู้ไม่ไปติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ไม่มีสิทธิ์เข้ายื่นซองสอบราคาในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายสุธีร์ กัญยามา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง